

หนังสือทิโมธี ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

ในช่วงปลายชีวิตของเปาโล เขาได้เขียนจดหมายทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง และฉบับที่สอง รวมทั้งหนังสือติดส ทิโมธีเป็นเพื่อนสนิทของเปาโล เปาโลปล่อยให้ทิโมธีทำงานในเมืองเอเฟซัส และให้ติดสทำงานบนเกาะคริต เพื่อให้พวกเขาช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในหมู่ประชุมที่เมืองนั้นๆ เห็นได้ชัดว่าทิโมธีกำลังพยายามช่วยให้หมู่ประชุมเหล่านั้น มีผู้นำเป็นของตนเองและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

ในจดหมายฉบับแรกที่เปาโลเขียนถึงทิโมธี เขาได้แนะนำวิธีเลือกผู้นำของหมู่ประชุมและวิธีรับมือกับปัญหาต่างๆ ส่วนฉบับที่สองนั้น เขาเขียนตอนที่ติดคุกอยู่ ซึ่งตอนนั้นเปาโลคิดว่าเขาคงใกล้ตายแล้ว หนังสือทิโมธีฉบับที่สอง จึงเป็นฉบับที่พูดถึงเรื่องส่วนตัว เปาโลพยายามปลุกใจและแนะนำให้ทิโมธีใช้ชีวิตตามแบบอย่างที่เขาได้วางไว้ให้ ทั้งทางด้านความเชื่อ ความกล้าหาญ และความอดทน

จดหมายจากเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง

1 จากเปาโล ผู้เป็นศิษย์เอกของพระเยซูคริสต์ ตามคำสั่งของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด และของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นความหวังของเรา
2 ถึงทิโมธี ลูกที่แท้จริงในความเชื่อ
 ขอให้พระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของเรา ให้ความเมตตากรุณาและสันติสุขกับคุณ

คำเตือนเรื่องคำสอนที่ผิดๆ

3 ตอนที่ผมเดินทางต่อไปที่แคว้นมาซิโดเนียนั้น ผมได้ขอร้องให้คุณอยู่ที่เมืองเอเฟซัสต่อ เพื่อจะได้สั่งให้คนบางคนเลิกสอนเรื่องที่ผิดๆ เสียที ⁴ให้เลิกสนใจในยายปรัมปราต่างๆ และรายชื่อของบรรพบุรุษที่ไม่รู้จักจบสิ้นได้แล้ว เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรในแผนงานของพระเจ้า มีแต่จะทำให้ทะเลาะกันเปล่าๆ เพราะแผนงานของพระเจ้านั้น จะสำเร็จได้ด้วยความสำเร็จ ⁵ที่ผมสั่งอย่างนี้ ก็เพื่อให้เกิดความรักขึ้น ซึ่งเป็นความรักที่มาจากใจอันบริสุทธิ์ใจที่ไม่ฟุ้งว่าผิดและความเชื่อที่จริงใจ ⁶บางคนได้หลงจากสิ่งเหล่านี้ แล้วหันไปพูดเรื่องไร้สาระ ⁷พวกเขาอยากจะเป็นครูสอนกฎหมายของโมเสส[†]กัน แต่ตัวเขากลับไม่เข้าใจเรื่องที่ตัวเองพูดหรือยืนยันเลย

⁸เรารู้ว่ากฎนั้นดีถ้ารู้จักใช้อย่างถูกต้อง ⁹และเรารู้ด้วยว่ากฎนั้นไม่ได้มีไว้ใช้กับคนที่ทำตามใจพระเจ้า แต่มีไว้ใช้กับคนที่ทำผิดกฎ พวกชอบแหกกฎ คนที่ไม่มีศาสนาและคนบาป คนที่ไม่มีศีลธรรม และคนที่หลงระเหิงกับโลกนี้ พวกที่ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ พวกฆาตกร ¹⁰คนที่ทำผิดทางเพศ คนที่เป็นเกย์* คนที่ค้าขายทาส คนโกหก คนที่ให้การเท็จในศาลและคนที่ชอบทำในสิ่งขัดกับคำสอนที่เป็นประโยชน์ ¹¹คำสอนนี้สอดคล้องกับข่าวดี[†] เรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเกียรติพระเจ้าได้มอบข่าวดีนี้ให้กับผม

ขอขอบคุณในความเมตตาของพระเจ้า

12 ผมขอบคุณพระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของเรา ผู้ที่ให้อำนาจกับผม ที่ผมขอบคุณก็เพราะพระองค์เห็นว่าผมเป็นคนที่มีชื่อเสียง และได้แต่งตั้งผมให้เป็นผู้รับใช้พระองค์ ¹³ถึงแม้ว่าแต่ก่อนนี้ผมเคยพูดดูหมิ่นพระองค์ ข่มเหงคนของพระองค์ และเป็นคนโหดร้าย แต่พระเจ้าก็ยังเมตตาผม เพราะเห็นว่าคุณผมทำไปเพราะยังไม่เชื่อ และไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ¹⁴องค์เจ้าชีวิตของเราได้มอบความเมตตาพร้อมกับความเชื่อ และความรักที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ให้กับผมอย่างล้นเหลือ

¹⁵คำพูดนี้เชื่อถือได้และคุ้มค่าที่จะรับเอาไว้ ซึ่งคำพูดนี้ก็คือ พระเยซูคริสต์ได้มาในโลกนี้เพื่อช่วยให้คนบาปหลุดพ้น และผมเองก็เลวที่สุดในพวกคนบาปนั้น ¹⁶แต่ก็เพราะอย่างนี้ พระเจ้าถึงได้เมตตาผม พระเยซูคริสต์ได้แสดงความอดทนอย่างถึงที่สุดต่อคนเลวที่สุดอย่างผม เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนทั้งหลายที่จะมาไว้วางใจในพระองค์ และมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป¹⁷ ขอให้พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ของคนทุกยุคทุกสมัย ผู้ไม่มีวันตาย ผู้ไม่มีใครมองเห็นได้ และผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ได้รับเกียรติและสง่าราศี อยู่เสมอและตลอดไป อาเมน[†]

1:10 เกย์ หมายถึง ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน

¹⁸ทิโมธี ลูกเอเย่ สิ่งที่ผมสั่งไว้นี้ ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้พูดแทนพระเจ้า¹ได้พูดเกี่ยวกับคุณไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เพื่อว่าเมื่อคุณทำตามคำสั่งนี้ คุณจะได้อดสู้อย่างดี¹⁹ยึดความเชื่อที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ไว้ให้มั่น และรักษาใจที่ฟ่องถูกผิดไว้ให้ดี เพราะมีบางคนตั้งใจที่ฟ่องถูกผิดนี้ไป ทำให้ความเชื่อของเขาถูกทำลายไปเหมือนเรือแตก²⁰ในคนพวกนั้นก็มียีเลเนอัสและอเล็กซานเดอร์รวมอยู่ด้วย ผมจึงมอบพวกเขาให้กับซาตาน เพื่อพวกเขาจะได้รับบทเรียนว่าไม่ควรดูหมิ่นพระเจ้าอีกต่อไป

คำแนะนำในการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้า

2 เรื่องแรกที่ผมขอให้ทำก็คือ ให้อ่อนน้อม อธิษฐาน ขอร้อง และขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ คน²รวมทั้งกษัตริย์ทั้งหลายและผู้มีอำนาจทุกคน ที่ให้ทำอย่างนี้ ก็เพื่อเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขและมีสันติ มีชีวิตที่ให้เกิดเกียรติกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ และเป็นที่น่าับถือ³การทำอย่างนี้ดีและเป็นที่พอใจพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา⁴พระองค์อยากให้ทุกคนรอดและรู้จักความจริง⁵เพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น และมีคนกลางเพียงคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์⁶พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่ทุกคนให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส เรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของพระเจ้าที่จะช่วยทุกคนให้รอดในเวลาที่เหมาะสม⁷นี่เป็นเหตุที่พระเจ้าได้แต่งตั้งผมให้เป็นผู้ประกาศ และเป็นศิษย์เอกของพระเยซู¹ (ผมพูดความจริง ไม่ได้โกหก) นอกจากนี้พระเจ้ายังได้แต่งตั้งให้ผมไปเป็นครูสอนเรื่องความเชื่อและความจริงนี้กับคนที่ไม่ใช่ยิวอีกด้วย

⁸ดังนั้น ผมอยากให้ผู้ชายในทุกที่ อธิษฐานด้วยการยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้น คือไม่โกรธหรือเถียงกัน

⁹ส่วนผู้หญิงก็เหมือนกัน แต่งตัวให้ดูดี สุภาพเรียบร้อยและถูกกาลเทศะ ไม่ใช้ท่าผมเสียหุหุหร่า หรือใส่ทอง ไข่มุก หรือเสื้อผ้าแพงๆ¹⁰แต่ให้แต่งตัวด้วยความดีจะดีกว่า ให้เหมาะสมกับเป็นผู้หญิงที่นับถือพระเจ้า¹¹ผู้หญิงควรจะเรียนอย่างสงบเสงี่ยมและเชื่อฟัง¹²ผมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจต่อผู้ชาย แต่ให้พวกเธออยู่อย่างสงบสุข¹³เพราะพระเจ้าสร้างอาดัมก่อน แล้วถึงสร้างเอวา¹⁴และคนที่ถูกล่วงลงไม่ใช่อาดัม* แต่เป็นผู้หญิงที่ถูกล่วงลงแล้วกลายเป็นคนบาป¹⁵อย่างไรก็ตามผู้หญิงจะรอดได้ด้วยการคลอดลูก ถ้าพวกเขายังรักษาความเชื่อไว้ มีความรัก มีใจบริสุทธิ์ และรู้จักควบคุมตนเองอย่างดี

พวกผู้นำในหมู่ประชุมของพระเจ้า

3 คำพูดต่อไปนี้เป็นจริงและเชื่อถือได้ คือคำพูดที่ว่า ถ้าใครอยากจะเป็นผู้ดูแลหมู่ประชุมของพระเจ้า* แสดงว่าคนนั้นอยากจะทำหน้าที่ดี²ผู้ดูแลหมู่ประชุมของพระเจ้า จะต้องเป็นคนที่ไม่มียึดติด มีเมียแค่คนเดียว ควบคุมตัวเองได้ มีสติรอบคอบ น่านับถือ ยินดีต้อนรับแขกแปลกหน้า และสอนแก่³ต้องไม่ขี้เมา ไม่ชอบต่อยตี แต่สุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบโต้เถียง ไม่โลภเงินทอง⁴ต้องรู้จักเอาใจใส่คนในครัวเรือนของตนเป็นอย่างดี ต้องมีลูกที่ว่านอนสอนง่ายและให้ความเคารพยำเกรงเขาอย่างยิ่ง⁵(เพราะถ้าคนในครัวเรือนของตนเอง ยังเอาไม่รอด แล้วจะมาดูแลหมู่ประชุม

2:14 คนที่ถูกล่วงลงไม่ใช่อาดัม บิดาจอทอลองงอวา และเอวาเป็นคนที่ทำให้อาดัมทำบาป

3:1 ผู้ดูแลหมู่ประชุมของพระเจ้า คือพวกผู้ชายที่ได้รับเลือกให้เป็นคนประสานงานและดูแลหมู่ประชุมของพระเจ้า เรียกอีกอย่างว่า "ผู้ดูแล" และ "ผู้นำอาวุโส" (อ่านได้จากหนังสือ กิจการ 20:17,28; เอเฟซัส 4:11; ทิตัส 1:5-9)

ของพระเจ้าได้อย่างไร) ⁶เขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งเชื่อใหม่ๆ เพราะดีไม่ดีเขาอาจจะหลงได้ แล้วถูกลงโทษแบบเดียวกับมาร ⁷นอกจากนั้น เขาจะต้องเป็นคนที่มิชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกด้วย เพื่อจะได้ไม่อับอายขายหน้าเพราะถูกคนต่อว่า และเข้าไปติดกับดักของมาร

ผู้รับใช้พิเศษในหมู่ประชุมของพระเจ้า

⁸ผู้รับใช้พิเศษ* ก็เหมือนกัน จะต้องเป็นคนที่น่านับถือ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก ไม่ใช่เหล่า ไม่โลภเงินทอง ⁹ต้องยึดมั่นข้อสัจกลับในหลักความเชื่อที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เราแล้วด้วยใจที่ไม่พองว่าผิด ¹⁰ให้คนพวกนี้ผ่านการทดสอบเสียก่อน ถ้าไม่มีข้อตำหนิอะไร ก็คอยให้เขามารับใช้ ¹¹ผู้ช่วยพิเศษที่เป็นผู้หญิง* ก็เหมือนกัน จะต้องเป็นคนที่น่านับถือ ต้องไม่ใส่ร้ายคนอื่น แต่ต้องเป็นคนที่รู้จักควบคุมตนเอง และไว้ใจได้ในทุกเรื่อง ¹²ผู้รับใช้พิเศษที่เป็นผู้ชาย ต้องมีเมียแค่คนเดียว ต้องดูแลคนในครัวเรือนของตน และอบรมลูกๆ เป็นอย่างดี ¹³เพราะคนที่ทำหน้าที่ผู้รับใช้พิเศษนั้น จะเป็นที่น่านับถือ และตัวเขาเองจะมีความมั่นใจในความเชื่อที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์มากขึ้น

ความลับในศาสนาเรา

¹⁴ถึงแม้ผมหวังว่าจะได้มาเยี่ยมคุณในเร็วๆ นี้ แต่ผมก็ยังเขียนข้อความเหล่านี้มาให้ ¹⁵เพื่อว่าถ้าผมมาช้า คุณจะรู้ว่าสมาชิกในบ้านเรือนของเจ้านั้นจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง บ้านเรือนนี้คือหมู่ประชุมของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ และหมู่ประชุมนี้เป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง ¹⁶ไม่ต้องสงสัยเลย นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของความลับในศาสนาอันแท้จริงของเรา คือพระคริสต์ ¹ได้มาปรากฏในร่างของมนุษย์ พระวิญญาณ ²ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง เหล่าทูตสวรรค์ก็เห็น เรื่องของพระองค์ได้ถูกประกาศไปทั่วทุกชนชาติ ผู้คนในโลกต่างเชื่อในพระองค์ และพระเจ้าได้รับพระองค์ขึ้นไปสู่สง่าราศีอันยิ่งใหญ่

คำเตือนเรื่องครุจวมปลอม

4 พระวิญญาณบริสุทธิ์ ¹ได้พูดไว้ชัดเจนว่า ต่อไปในอนาคตจะมีบางคนทิ้งความเชื่อ แล้วหันไปเชื่อถือวิญญาณที่หลอกลวง รวมทั้งคำสอนต่างๆ ของพวกมารทั้งหลาย ²และคำหลอกลวงของพวกหน้าซื่อใจคด ใจของพวกเขาชินชากับความผิดเสียแล้ว เหมือนถูกเหล็กร้อนนาบจนตายด้าน ³พวกเขาสั่งว่าห้ามแต่งงานและห้ามกินอาหารบางชนิด อันที่จริงพระเจ้าได้สร้างอาหารขึ้นมาให้คนที่มีความเชื่อ และคนที่รู้จักความจริง กินกันด้วยความชอบคุณ ⁴ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นดีหมด ถ้ารับมาด้วยการขอบคุณพระเจ้าก็กินได้หมดทุกอย่าง ⁵เพราะถ้อยคำของพระเจ้าและคำอธิษฐานทำให้สิ่งเหล่านั้นบริสุทธิ์แล้ว

3:8 ผู้รับใช้พิเศษ ในภาษากรีก หมายถึง คนรับใช้ คนพวกนี้ได้รับเลือกมาเพื่อทำหน้าที่รับใช้หมู่ประชุมของพระเจ้า
3:11 ผู้ช่วยพิเศษที่เป็นผู้หญิง หรืออาจหมายถึงภรรยาของผู้รับใช้พิเศษก็ได้

ผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์

6 ถ้าคุณอธิบายเรื่องนี้ให้พี่น้องฟัง คุณก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ ซึ่งจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณได้รับการเลี้ยงดูด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อ และด้วยคำสั่งสอนที่ดี ที่คุณสามารถทำตามอยู่นั้น ⁷อย่าไปเสียเวลากับนินายยปรัมปราไร้สาระที่หญิงแก่ๆพวกนั้นชอบเล่ากัน แต่ให้ฝึกฝนตนเองเพื่อรับใช้พระเจ้า ⁸เพราะการฝึกฝนทางร่างกายก็มีประโยชน์อยู่บ้าง แต่การรับใช้พระเจ้ามีประโยชน์ทุกอย่างทั้งในชีวิตนี้ และชีวิตหน้า ⁹นั่นเป็นความจริงที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าที่จะรับเอาไว้ ¹⁰ที่เรายอมทำงานหนัก และต่อสู้ดิ้นรนอยู่นี้ เพราะเรามีความหวังในพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เชื่อ

¹¹ให้สั่งสอนเรื่องเหล่านี้ ¹²อย่าให้ใครมาดูถูกคุณ เพราะเห็นว่าคุณเป็นแค่เด็กหนุ่ม แต่ให้คำพูด การกระทำ ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ของคุณ เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนที่เชื่อ ¹³ให้เอาใจใส่ทั้งในเรื่องการอ่านพระคัมภีร์¹⁴ ให้คนอื่นฟัง การให้กำลังใจและการสั่งสอนจนกว่าผมจะมา ¹⁴อย่าละเลยที่จะใช้พรสวรรค์ของคุณที่ได้รับมาตอนที่พวกผู้พูดแทนพระเจ้าพูดเกี่ยวกับคุณและตอนที่พวกผู้นำอาวุโสได้วางมือ*บนคุณ ¹⁵ให้เอาใจใส่และทุ่มเทในเรื่องเหล่านี้ ทุกคนจะได้เห็นชัดว่าคุณก้าวหน้าไปมากแค่ไหนแล้ว ¹⁶ให้ระมัดระวังชีวิตและคำสอนของคุณให้ดี ยึดเรื่องเหล่านี้ไว้ให้มั่น เพราะถ้าทำอย่างนี้คุณก็จะช่วยทั้งตัวคุณเองและคนที่ฟังคุณให้รอด

กฎการอยู่ร่วมกัน

5 อย่าดำ่ว่าคนที่สูงอายุ แต่ให้เตือนเหมือนว่าคนคนนั้นเป็นพ่อ ส่วนพวกหนุ่มๆ ก็ให้เตือนเหมือนพวกเขาเป็นพี่น้อง ²ส่วนหญิงสูงอายุก็ให้เตือนเหมือนเธอเป็นแม่ ส่วนสาวๆก็ให้เตือนเหมือนกับพวกเธอเป็นพี่น้อง ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ³ให้เกียรติพวกแม่ฝ่ายที่ไม่มีญาติพี่น้อง ⁴แต่ถ้าแม่ฝ่ายคนไหนมีลูกหรือหลาน ให้ลูกหลานพวกนั้นเรียนรู้ที่จะทำตามศาสนา คือ ให้ดูแลครอบครัวของพวกเขาซึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้ที่เลี้ยงดูขามา เพราะพระเจ้าชอบให้ทำอย่างนี้ ⁵ส่วนแม่ฝ่ายที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว เขาฝากความหวังไว้กับพระเจ้าและอธิษฐานอ่อนวอนทั้งวันทั้งคืน ⁶แต่แม่ฝ่ายที่ปล่อยตัวปล่อยใจก็ถือว่าตายทั้งเป็นแล้ว ⁷ให้สั่งเรื่องเหล่านี้ด้วยจะได้ไม่มีใครโดนตำหนิ ⁸แต่ถ้ามีใครไม่ยอมเลี้ยงดูญาติพี่น้องโดยเฉพาะครอบครัวของตัวเอง เขาก็ได้ทิ้งความเชื่อแล้ว และแยยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก

⁹ส่วนแม่ฝ่ายที่จะขึ้นทะเบียนแม่ฝ่ายที่หมู่ประหลาดสนับสนุนได้นั้น จะต้องมียุไม่น้อยกว่าหกสิบปี มีสามีเพียงคนเดียว ¹⁰ต้องมีชื่อเสียงดีในหลายด้าน เช่นเคยเลี้ยงดูลูก เคยต้อนรับแขก แปลกหน้า เคยล้างเท้าให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้า เคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก และทุ่มเทในการทำความดีทุกอย่าง

¹¹แต่อย่าให้แม่ฝ่ายที่ยังสาวๆอยู่ ขึ้นทะเบียนแม่ฝ่ายเลย เพราะเมื่อพวกเธอได้ถูกพิศตัวให้กับพระคริสต์แล้ว แต่เกิดระคะตัมหาขึ้นมายุากจะแต่งงานใหม่อีก ¹²ก็จะถูกประณามได้ว่าผิดคำสั่งญาติญาติให้ไว้กับพระเจ้าตั้งแต่แรก ¹³นอกจากนั้น ยังจะทำให้พวกเธอเป็นคนขี้เกียจล้นหลังยาว เทียวไปบ้านโน้นบ้านนี้ ไม่ใช่แต่จะขี้เกียจเท่านั้น แต่ยังชอบนินทาเรื่องของชาวบ้านอีกด้วย

4:14 วางมือ เป็นการแต่งตั้ง หรือมอบหมายงานให้กับคนหนึ่งคนใดทำ

และขอบพุดในเรื่องที่ไม่ควรพุด¹⁴ ดังนั้น ผมจึงอยากให้แม่مایشังสาวนั้นแต่งงานใหม่และมีลูกเสีย และดูแลบ้านเรือนของพวกเธอเพื่อไม่ให้คนที่ต่อต้านเราตำหนิได้¹⁵ ที่ผมพุดอย่างนี้เพราะมีแม่مایشังบางคนได้หันตามซาตานไปแล้ว

¹⁶ถ้าผู้หญิงคนไหนที่เป็นผู้เชื่อ และมีญาติพี่น้องเป็นแม่مایشัง ก็ขอให้เขาช่วยเหลือญาติพวกนั้นด้วย จะได้ไม่เป็นภาระให้กับหมู่ประชุมของพระเจ้า เพื่อหมู่ประชุมนั้นจะได้ไปช่วยเหลือแม่مایشังที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ

¹⁷ผู้นำอาวุโส[†]ที่เป็นผู้นำที่ดีนั้น สมควรจะได้รับเกียรติเป็นสองเท่า โดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทให้กับการเทศนาและสั่งสอน¹⁸ เพราะมีชื่อพระคัมภีร์[†]พุดไว้ว่า

“อย่าเอาตะกร้อครอบปากไว้ ขณะที่มันกำลังนวดข้าว”*

และ “คนงานก็สมควรจะได้รับค่าจ้างของตน”*

¹⁹ถ้ามีใครมากล่าวหาผู้นำอาวุโสก็อย่าเพิ่งเชื่อ นอกจากจะมีพยานสองสามคนยืนยัน²⁰ ถ้าผู้นำอาวุโสเหล่านั้นยังคงทำบาปต่อไป ให้ประณามเขาต่อหน้าคนทั้งหมู่ประชุมของพระเจ้า เพื่อคนอื่นจะได้อ่าน²¹ ผมขอสั่งอย่างเด็ดขาดต่อหน้าพระเจ้า พระเยซูคริสต์และทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้เลือกไว้ว่า คุณจะต้องรักษาและทำตามสิ่งเหล่านี้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและไม่เล่นพรรคเล่นพวก

²²ไม่ต้องรีบร้อนวางมือบนใครเพื่อจะแต่งตั้งเขาในการทำงานขององค์เจ้าชีวิต อย่ามีส่วนร่วมในบาปของคนอื่น หมั่นรักษาตนเองให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

²³อย่าดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว แต่ให้ดื่มเหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ในการย่อยอาหารและอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่บ่อยๆ

²⁴บาปของบางคนก็เห็นชัดเจน ใครๆ ก็รู้ว่าเขาจะต้องถูกตัดสินลงโทษ แต่บาปของบางคนจะเห็นได้ทีหลัง²⁵ ก็เหมือนกับความคิดของบางคนก็เห็นชัดเจนทันที แต่ความคิดที่ยังไม่เห็นก็จะไม่ถูกซ่อนไว้ตลอดไป

6ทุกคนที่เป็นทาสอยู่ภายใต้แอกของเจ้านายที่ไม่เชื่อพระเจ้า ให้เคารพนับถือนายของเขาในทุกเรื่องจะได้ไม่มีใครดูหมิ่นชื่อของพระเจ้าและคำสอนของเรา² ส่วนทาสที่มีเจ้านายที่เชื่อในพระเจ้าก็ไม่ควรดูหมิ่นเจ้านายนั้น เพราะเห็นว่าเขาเป็นพี่น้อง แต่ควรจะเคารพนับถือเขามากยิ่งขึ้น เพราะถือว่ากำลังรับใช้คนที่เขารักซึ่งเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าด้วยกัน นี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องสั่งสอนและขอร้องให้คนทำ

คำสั่งสอนที่ไม่ถูกต้องและความร้ายที่แท้จริง

³ถ้ามีใครมาสอนเรื่องอื่นที่แตกต่างออกไปจากนี้ หรือสอนขัดกับคำสอนที่เป็นประโยชน์ของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา หรือสอนเพี้ยนไปจากคำสอนตามหลักศาสนาที่แท้จริง⁴ เขาก็เป็นคนที่หยิ่งโสและไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วยังเป็นโรคชอบเถียง และชอบขัดแย้งในความหมายของคำต่างๆ แล้วทำให้เกิดการอิจฉาริษยา การแก่งแย่งชิงดี การใส่ร้ายป้ายสี การระแวงสงสัยกัน

5:18 “อย่าเอาตะกร้อ...นวดข้าว” อ้างมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4

5:18 “คนงานก็สมควรจะได้รับค่าจ้างของตน” อ้างมาจากหนังสือ ลูกา 10:7

⁵การกระทบกระทั่งกันอย่างไม่สิ้นสุดคนพวกนี้มีจิตใจที่ชั่วร้ายและความจริงถูกปล้นไปจากเขาเสียแล้ว และคนพวกนี้ยังคิดแสวงหาความรู้ร้ายจากการเอาศาสนาบังหน้าอีกด้วย

⁶ศาสนาอันแท้จริงจะทำให้เราสำรวมมหาศาลอย่างแน่นอนถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี ⁷เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกนี้ เราก็อเอาอะไรออกไปไม่ได้เหมือนกัน ⁸มีอาหารกินกับเสื้อผ้าใส่ แต่นี้เราก็น่าจะพอใจได้แล้ว ⁹ส่วนคนที่อยากจะร้าย ก็ตกลงไปในกการทดลองและกับดัก ความอยากได้ดีที่โง่ๆ และเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหลาย ทำให้เขาจมดิ่งลงสู่ความพินาศและสูญสิ้นไป ¹⁰เพราะการรักเงินทอง เป็นรากเหง้าของความชั่วทุกชนิด ความอยากร้ายนี้ทำให้บางคนทิ้งความเชื่อไป และทั่วทั้งร่างกายก็ถูกที่มแทงอย่างเจ็บปวด

บางสิ่งที่ผู้คนควรจดจำ

¹¹ส่วนคุณที่เป็นคนของพระเจ้าให้วิ่งหนีไปให้ไกลจากเรื่องพวกนี้ และให้ใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าชอบใจ ทำตามหลักศาสนาที่แท้จริง มีความเชื่อ ความรัก ความอดทนอดกลั้น และความสุภาพอ่อนโยน ¹²รักษาความเชื่อไว้ให้มั่นคงเหมือนพยามยาร่วงเข้าสู่เส้นชัยยึดชีวิตที่จะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเอาไว้ ซึ่งเป็นชีวิตที่พระเจ้าเรียกให้คุณมารับตอนที่ท่านได้ประกาศความเชื่อต่อหน้าคนจำนวนมากเป็นอย่างดี ¹³ต่อหน้าพระเจ้าผู้ให้ชีวิตกับทุกสิ่งทุกอย่าง และต่อหน้าพระเยซูคริสต์ผู้ได้ประกาศความเชื่อต่อหน้าปอนทัสปีลาต* เป็นอย่างดี ¹⁴ผมขอสั่งให้คุณทำตามคำสั่งนี้ อย่างไม่มีข้อบกพร่องหรือมีที่ติ จงกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะกลับมา ¹⁵เมื่อถึงเวลานั้น พระเจ้าจะเป็นผู้เปิดเผยให้เห็นเอง พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเกียรติ และเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและเป็นองค์เจ้าชีวิตเหนือเจ้าชีวิตทั้งหลาย ¹⁶เป็นผู้เดียวที่ไม่มีวันตาย และเป็นผู้ที่อยู่ในความสว่างที่มนุษย์เข้าไม่ถึง พระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเห็นหรือสามารถมองเห็นได้ ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติและมีฤทธิ์อำนาจตลอดไป อาเมน†

¹⁷สั่งคนร้ายในคุกนี้ อย่าหยิ่งยโสหรือฝากความหวังไว้กับความร้ายนั้น เพราะมันไม่เที่ยงแท้ แต่ให้ฝากความหวังไว้กับพระเจ้าผู้แบ่งปันทุกสิ่งให้กับเราอย่างสิ้นเหลือ เพราะเห็นแก่ความสุซสบายของเรา ¹⁸สั่งคนร้ายพวกนั้นให้ทำความดี ให้ร้ายในการทำดี ให้จิตใจกว้างและรู้จักแบ่งปันด้วย ¹⁹เมื่อทำอย่างนี้ เขาก็ได้เก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้กับตัวเองในสวรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต เพื่อจะได้ยึดชีวิตที่แท้จริงไว้

²⁰ทิโมธีเอ๋ย รักษาสิ่งที่พระเจ้าได้ฝากไว้กับคุณให้ดี อยู่ให้ห่างจากการพูดไร้สาระ และหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเรื่องที่คนเข้าใจผิดที่เรียกว่า “ความรู้” ²¹บางคนยอมรับสิ่งนั้น และได้พลัดไปจากเป้าหมายของความเชื่อ ขอให้พระเจ้ามีเมตตาคุณกับพวกคุณ

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

Order online – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>